

Ridgeview**Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính – Tóm Tắt Đơn Giản**

Chính Sách/Chương Trình Trợ Cấp Tài Chính (FAP) của Ridgeview dành cho những bệnh nhân đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế được chiết khấu một phần hoặc toàn bộ. Những bệnh nhân đang cần Trợ Cấp Tài Chính phải đăng ký tham gia chương trình theo thông tin tóm tắt bên dưới.

Dịch Vụ Đủ Điều Kiện – Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp cứu và/hoặc cần thiết về mặt y tế được cung cấp bởi Ridgeview và tất cả phòng khám thuộc sở hữu của Ridgeview. Các dịch vụ đủ điều kiện chỉ áp dụng cho các dịch vụ được tính phí bởi Ridgeview. Bệnh Lý Học và chụp X-quang là ví dụ về các dịch vụ không đủ điều kiện theo FAP.

Bệnh Nhân Đủ Điều Kiện - Bệnh nhân nhận các dịch vụ đủ điều kiện, nộp Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính hoàn chỉnh (bao gồm tài liệu/thông tin liên quan và được Nhân Viên Trợ Cấp Tài Chính Ridgeview xác định là đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Tài Chính.

Hướng Dẫn Đăng Ký – Đơn Đăng Ký Nhận Trợ Cấp Tài Chính có thể được lấy/điền/nộp theo cách thức sau:

- Lấy đơn đăng ký tại bất kỳ bàn đăng ký nào của Ridgeview.
- Yêu cầu gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện bằng cách gọi cho Nhân Viên Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ridgeview theo số 952-442-8054.
- Yêu cầu gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp: gửi yêu cầu cho Nhân Viên Trợ Cấp Tài Chính Ridgeview qua thư đến địa chỉ 500 S Maple St, Waconia, MN 55387. Khi đến trực tiếp, hãy tìm bất kỳ bàn đăng ký nào của Ridgeview.
- Tải đơn đăng ký xuống từ trang web của Ridgeview:
<https://www.ridgeviewmedical.org/patients-visitors/financial/financial-assistance/>.

Gửi các đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin (cùng với tất cả các tài liệu/thông tin được nêu trong hướng dẫn đăng ký) qua đường bưu điện tới Nhân Viên Trợ Cấp Tài Chính Ridgeview, 500 S Maple St, Waconia, MN 55387.

Xác Định Tính Đủ Điều Kiện Nhận Trợ Cấp Tài Chính

Nhìn chung, những người đủ điều kiện sẽ được nhận Trợ Cấp Tài Chính, với mức phí theo thang trượt, khi Thu Nhập Gia Đình của họ bằng hoặc dưới 250% Hướng Dẫn về Mức Nghèo Liên Bang (FPG) của Chính Quyền Liên Bang; Đủ Điều Kiện Nhận Trợ Cấp Tài Chính nghĩa là

Người Đủ Điều Kiện sẽ được đài thọ toàn bộ hoặc một phần dịch vụ chăm sóc của họ và sẽ không bị tính phí nhiều hơn “Số Tiền Thường Được Tính Phí” (AGB) cho người được bảo hiểm (AGB, theo định nghĩa trong IRS Mục 501(r)). Các mức Trợ Cấp Tài Chính chỉ dựa trên Thu Nhập Gia Đình và FPG là:

- Thu Nhập Gia Đình ở mức 0 đến 200% FPG - Đủ điều kiện để được chiết khấu 100%
- Thu Nhập Gia Đình ở mức 201-250% của FPG - Trợ Cấp Tài Chính Một Phần – AGB được tính phí tối đa cho bệnh nhân – Hiện tại khoản chiết khấu này là 56%.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Ngoài FPG, chúng tôi cũng xem xét các tiêu chí khác (tính khả dụng của tiền mặt hoặc tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền mặt và thu nhập hàng tháng vượt mức so với chi phí hộ gia đình hàng tháng), điều này có thể dẫn đến các trường hợp ngoại lệ so với các tiêu chí trước đó. LƯU Ý: Nếu không báo cáo Thu Nhập Gia Đình, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin để chứng minh cách thức chi trả chi phí hàng ngày. Nhân Viên Trợ Cấp Tài Chính Ridgeview xem xét các đơn đăng ký hoàn chỉnh đã nộp và sau đó xác định Tính Đủ Điều Kiện Nhận Trợ Cấp Tài Chính



theo Chính Sách Trợ Cấp Tài Chính Ridgeview. Bất kỳ đơn đăng ký nào chưa hoàn chỉnh sẽ không được xem xét, nhưng người nộp đơn sẽ được thông báo và có cơ hội nộp thêm tài liệu/thông tin cần thiết.

Để được trợ giúp hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi: Nhân Viên Hỗ Trợ Bệnh Nhân **Ridgeview** theo số **952.442.8054**, **Thứ Hai-Thứ Sáu - 8:00 sáng đến 4:30 chiều**